



ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ตามประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม บัดนี้การประเมินสมรรถนะฯ ได้สิ้นสุดแล้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นายปิยวิษ กุลวัฒน์โน
๒	๐๔๓	นายสมภพ ยุคตร
๓	๐๐๒	นางสาวปรัชญ์ภรณ์ วชิรเมธี
๔	๐๐๘	นางสาวมณิศา ปัฐวณิน
๕	๐๒๒	นางสาวชาลิสดา ดวงตัน
๖	๐๒๔	นางสาวชนกภัสญา กิตติภาพงษ์
๗	๐๓๓	นางสาวกรรณิการ์ ป้อมเพชร
๘	๐๓๘	นางสาวนฤมล ดอกม่วง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี
นับแต่วันประกาศ และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มีมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงประกาศรับสมัครหรือ
คุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีความสามารถที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
และการใดที่ได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับผู้สมัครรายนั้น ให้ถือเป็นอันยกเลิก เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถเข้ารับ
การเลือกสรรตั้งแต่ต้น เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

/ ให้ผู้ผ่าน...

ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางดุสิตา เขาวนเลิศ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์